

## สาสน์แสดงความเสียใจเนื่องในการถูกลอบสังหารของชัยยิดฮะซัน นัศรุลลอฮ์ - 8 /Oct/ 2024

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาสน์เนื่องในโอกาสการเป็นชะฮีด (มรณสักขี)ของนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่และผู้ถือธงชัยแห่งขบวนการต่อสู้ สัจญตุลอิสลาม ชัยยิดฮะซัน นัศรุลลอฮ์ พร้อมทั้งแสดงความยินดีและรู้สึกเสียใจต่อการเป็นชะฮีดของผู้นำอิชบูลลอฮ์ที่ไม่เสมอเหมือนผู้ใด ต่อแนวรบของขบวนการต่อสู้ทั้งหมดและประชาชาติอิสลาม อีกทั้งยังประกาศไว้ว่าลัทธิหัวประเทศเป็นเวลา 5 วัน โดยท่านเน้นย้ำว่า “รากฐานซึ่งเขาได้ก่อตั้งขึ้นในเลบานอน และกำหนดทิศทางให้กับศูนย์กลางของการต่อสู้อื่นๆ ด้วยการสูญเสียชัยยิด ผู้มีเกียรติ การต่อสู้จะไม่เพียงแต่จะไม่สูญหายไป แต่ด้วยเกียรติจากเลือดของเขาและบรรดาชะฮีดคนอื่นๆ ในเหตุการณ์ครั้งนี้ จะทำให้เกิดความแข็งแกร่งมากขึ้น และแนวรบของขบวนการต่อสู้จะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อร่างที่เน่าเปื่อยและความล่มสลายของรัฐเลือนไอซอนิสต์จะโดดเด่นยิ่งขึ้น

โดยเนื้อหาของสาสน์ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

ถึงประชาชนชาวอิหร่าน

ประชาชาติอิสลามผู้ยิ่งใหญ่

มูญาฮิด นักต่อสู้ ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ถือธงชัยของขบวนการต่อสู้ในภูมิภาคนี้ นักวิชาการที่มีคุณธรรมทางศาสนา และผู้นำทางการเมืองที่ชาญฉลาด ชัยยิดฮะซัน นัศรุลลอฮ์ (ชออัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยต่อเขา) ได้ประสบความสำเร็จในการเป็นชะฮีด (มรณสักขี)ในเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาในเลบานอนและโยบีนไปสู่ความเมตตาของพระองค์ ชัยยิด ผู้ทรงเกียรติยิ่ง ได้รับรางวัลแห่งการทำญิฮาดในแนวทางของพระเจ้า มานานหลายทศวรรษ ท่ามกลางความยากลำบากในการต่อสู้อันศักดิ์สิทธิ์ ในขณะที่เขาเป็นชะฮีด เขากำลังวางแผนเพื่อปกป้องประชาชนที่ไร้ซึ่งการป้องกัน ในพื้นที่ภูเขายะห์ กรุงเบรุต รวมถึงบ้านเรือนที่พังทลายและบรรดาคนที่รักของพวกเขาที่ถูกสับเป็นชิ้นชิ้น เช่นเดียวกับที่เขาได้วางแผน บริหารและต่อสู้ มานานหลายทศวรรษ เพื่อปกป้องประชาชนที่ถูกกดขี่ในปาเลสไตน์ การยึดครองเมืองและหมู่บ้าน การทำลายบ้านเรือนและสังหารหมู่บรรดาผู้ที่พวกเขานั้นมีความรัก พรแห่งการได้รับตำแหน่งชะฮีด หลังจากการต่อสู้ทั้งหมดเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ชัดเจนยิ่งสำหรับเขา

โลกอิสลามได้สูญเสียผู้นำที่ไม่มีผู้ใดเทียบได้ บุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่ และแนวหน้าของขบวนการต่อสู้ ผู้ถือธงชัยที่โดดเด่นของอิชบูลลอฮ์ แต่ด้วยเกียรติของการบริหารและการทำญิฮาดที่มีมานานหลายทศวรรษของเขา จะไม่มีวันสูญญเปล่า รากฐานที่เขาได้ก่อตั้งขึ้นในเลบานอนและกำหนดทิศทางให้ศูนย์กลางการต่อสู้อื่นๆ ไม่เพียงแต่จะไม่หายไปพร้อมกับการสูญเสียของเขาเท่านั้น แต่ยังคงได้รับความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยเลือดของเขาและบรรดาชะฮีดคนอื่นๆ ในเหตุการณ์ครั้งนี้ แนวรบของขบวนการต่อสู้ จะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อร่างที่เน่าเปื่อยและความล่มสลายของรัฐเลือนไอซอนิสต์ จะโดดเด่นยิ่งขึ้น ด้วยพลาญภาพของพระเจ้า แก่นแท้ที่ชั่วร้ายของระบอบรัฐเลือนไอซอนิสต์จะไม่วันได้รับชัยชนะในเหตุการณ์นี้

ชัยยิด มุกอวะมะห์ ไม่ใช่เป็นบุคคลอย่างเดี่ยว แต่เป็นแนวทางและสำนักคิด และแนวทางนี้จะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เลือดของชะฮีด ชัยยิดอับบาส มุฮาวี จะไม่ถูกกองไว้อยู่บนพื้นดิน และเลือดของชะฮีด ชัยยิดฮะซัน ก็จะไม่ถูกกองไว้อยู่บนพื้นดินด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้า ขอแสดงความเสียใจและยินดี ต่อบิดา ผู้มีเกียรติและภรรยาที่รักของท่านชัยยิด อะชีซ ผู้ซึ่งก่อนหน้านี เขาได้มอบบุตรชายของเขา ชัยยิด ฮาดี ในแนวทางของพระเจ้า และต่อบรรดาบุตรที่มีเกียรติของเขา และครอบครัวของชะฮีดทั้งหลายในเหตุการณ์นี้ สมาชิกอิชบูลลอฮ์ทุกคน ประชาชนที่เคารพรักและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเลบานอน แนวรบของขบวนการต่อสู้ทั้งหมด และประชาชาติอิสลามทั้งหมด เนื่องในการเป็นชะฮีดของนัศรุลลอฮ์



دفتر مقام معظم رهبری

[www.leader.ir](http://www.leader.ir)

ผู้ยิ่งใหญ่และบรรดามิตรสหายของเขา ข้าพเจ้าจึงขอประกาศไว้ว่าลัยทั่วประเทศอิหร่าน เป็นเวลา 5 วัน และขอวิงวอนต่อพระเจ้า  
โปรดทรงประทานฐานันดรให้พวกเขาได้ร่วมอยู่กับบรรดาเอาเลียของพระองค์ด้วยเทอญ

ขอความสันติสุขพึงมีแด่ปวงบ่าว ผู้ทรงคุณธรรมของอัลลอฮ์

ซัยยิด อาลี คามเนอี

7 เมฮ์ร 1403 ตรงกับ 28 กันยายน 2024